

KỶ HỢP HỖND TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 24/8, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, HỖND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất thảo luận, quyết nghị một số cơ chế, chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thực hiện một số nội dung quan trọng khác. Dự kỳ họp có các đồng chí: Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HỖND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HỖND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh khóa XV và đại biểu HỖND tỉnh khóa XVII; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HỖND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp này thảo luận, quyết định nhiều nội dung quan trọng, có tầm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trong tỉnh; đồng thời là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ

triển khai ứng dụng phần mềm kỷ họp "không giấy tờ" theo tinh thần cải cách hành chính, góp phần tiết kiệm thời gian, vật chất và nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp, tạo tiền đề xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo kết quả công tác tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới và nội dung 12 tờ trình, dự thảo nghị quyết UBND tỉnh trình kỳ họp, trong đó có 3 tờ trình về phân bổ các nguồn vốn, 4 tờ trình về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, 3 tờ trình về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập thị trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình, 2 tờ trình liên quan đến lĩnh vực đất đai. Các đại biểu cũng thảo luận về nội dung báo cáo kết quả thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết UBND tỉnh trình kỳ họp.

Cũng tại kỳ họp, HỖND tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HỖND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Xuân Khánh do chuyển công tác.



Đại biểu biểu quyết các nghị quyết của kỳ họp. Ảnh: MINH ĐỨC

Phát biểu bế mạc, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HỖND tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp, đóng góp của đồng chí Nguyễn Xuân Khánh khi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HỖND tỉnh, tin tưởng trên cương vị công tác mới đồng chí sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật; tiếp tục chỉ đạo và soát, nghiệm cứu, xây dựng và đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp để trình

HỖND tỉnh trong thời gian tới. Thường trực HỖND tỉnh, các ban, các tổ đại biểu và các vị đại biểu HỖND tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng giám sát việc chấp hành pháp luật, việc thực hiện nghị quyết của HỖND tỉnh đã thông qua tại kỳ họp. Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết HỖND tỉnh đã ban hành.

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, vì vậy HỖND tỉnh đề nghị UBND

tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tập trung nắm chắc và theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến dịch bệnh, kiên quyết, kiên trì, kiên định kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch, về tác dụng, hiệu quả, lợi ích của tiêm vắc-xin phòng Covid-19, đồng thời có phương án chỉ đạo hoàn thành việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; liều cơ bản cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế, mục tiêu của Chính phủ đã đề ra, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả. Bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị, sinh phẩm, vật tư y tế cho công tác chăm sóc, chữa bệnh cho nhân dân nói chung và công tác phòng, chống dịch Covid-19 nói riêng.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HỖND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, đồng sức, đồng lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền địa phương để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

THU HIỀN

13 NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC HỖND TỈNH THÔNG QUA TẠI KỶ HỌP

1. Nghị quyết về việc ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, mức vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
2. Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Thái Bình.
3. Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 tỉnh Thái Bình.
4. Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp đường Kỳ Đồng, thành phố Thái Bình (đoạn từ đường Trần Thủ Độ đến đường Trần Thái Tông).
5. Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình tòa nhà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình.

6. Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà điều trị và thực hành lâm sàng Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình.
7. Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng, nâng cấp, cải tạo 2 bệnh viện đa khoa tuyến huyện, tỉnh Thái Bình.
8. Nghị quyết về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập thị trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2022 - 2025.
9. Nghị quyết về việc ban hành Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình.
10. Nghị quyết đề nghị bố trí nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.
11. Nghị quyết về việc bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2022.
12. Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
13. Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HỖND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 24/8, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc của UBND tỉnh với các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh về tình hình đầu tư, xây dựng hạ tầng và thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp. Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.

Hiện nay, toàn tỉnh có 8 khu công nghiệp (KCN) đã và đang được đầu tư xây dựng với tổng diện tích quy hoạch 1.930ha. Tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt trên 53%. Có 3 KCN hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ lấp đầy 100% gồm: KCN Nguyễn Đức Cảnh, KCN Phúc Khánh và KCN Gia Lễ; còn 5 KCN đang tiếp tục xây dựng hạ tầng kỹ thuật gồm các KCN: Sông Trà, Cầu Ngình, Tiến Hải, Thạc o - Thái Bình và Liên Hà Thái. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có 46 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích hơn 2.500ha, trong đó có 44 CCN đã quy hoạch tỷ lệ phân

khu 1/2000 và quy hoạch chi tiết với tổng diện tích gần 1.800ha. Trong số này đã có 35 CCN đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đất công nghiệp đạt trên 41%. Hiện nay, có 22 CCN có nhà đầu tư hạ tầng được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN; trong đó, huyện Vũ Thư có 6 CCN, Kiến Xương 2 CCN, các huyện Đông Hưng, Thái Thụy, Quỳnh Phụ và Hưng Hà mỗi huyện có 3 CCN. Về thu hút đầu tư, đến nay đã có 724 dự án đăng ký đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 142.000 tỷ đồng. Trong đó có 417 dự án đăng ký đầu tư vào các CCN, 304 dự án đăng ký đầu tư vào các KCN và Khu kinh tế Thái Bình.

Tại hội nghị, các đại biểu và nhà đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tập trung thảo luận các nội dung như: tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các thủ tục đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; các thủ tục về đất đai, giấy phép xây dựng, đánh giá tác động môi trường; những vướng mắc, khó khăn liên

quan đến công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các CCN...

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Từ đầu năm đến nay, dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 cũng như tình hình thế giới ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển tương đối ổn định. Để có được kết quả này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao vai trò của các nhà đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư vào tỉnh. Đồng chí cho rằng, trong thời gian tới, bên cạnh những khó khăn, thách thức, Thái Bình có nhiều điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư vào tỉnh, nhất là hệ thống giao thông kết nối ngày càng đồng bộ, hiện đại; môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh ngày càng thông thoáng, thuận lợi, hấp dẫn và đáp ứng ngày càng cao yêu cầu của các nhà đầu tư. Ngoài ra, tỉnh còn đề

ra nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi trong thu hút đầu tư. Đây là những điều kiện quan trọng tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, để đẩy mạnh thu hút đầu tư cần phải nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp hiện nay. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các huyện, thành phố cần quan tâm và thực hiện thật tốt công tác GPMB tại các khu, cụm công nghiệp; nắm chắc quy trình GPMB, phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư hạ tầng tăng cường tuyên truyền, vận động, vận dụng mọi cơ chế, chính sách có lợi nhất cho người dân trong GPMB trên tinh thần đúng theo quy định của pháp luật. Đồng thời cương quyết xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân cố tình chây ỳ, chống đối, cản trở quá trình GPMB và cam kết về tiến độ trong GPMB tại các khu, cụm công nghiệp.

Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các trình tự, thủ tục về đất đai trên tinh thần tinh giản các thủ tục, tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư; rút ngắn thời gian xác định giá đất; tham mưu cho tỉnh có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quy hoạch, kế hoạch, các thủ tục

hướng dẫn về trích lục, trích đo tại các khu, cụm công nghiệp hoặc thẩm quyền của tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát trình tự thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo hướng nhanh chóng và thuận lợi nhất cho nhà đầu tư; rà soát một số quy chế phối hợp với các sở, ngành, địa phương để khắc phục những bất cập, tồn tại trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể đối với một số sở, ngành công năng của tỉnh, qua đó tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Đối với các nhà đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, cần khẩn trương triển khai dự án khi đã đủ các điều kiện; chú ý trong xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung, nhất là tại các CCN; đẩy mạnh việc xúc tiến và thu hút các nhà đầu tư thủ cấp vào các khu, cụm công nghiệp; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương trong tháo gỡ khó khăn, triển khai các công việc trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn, qua đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

NGUYỄN THỜI

HỘI NÔNG DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

đội thi của Hội Nông dân tỉnh Thái Bình đã đem đến cho khán giả những màn biểu diễn sinh động bằng các hoạt cảnh chèo, tiết mục múa hát, thuyết trình, tiểu phẩm... giới thiệu nét đặc trưng về lịch sử, văn hóa, con người, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các hoạt động nổi bật trong công tác hội và phong trào nông dân Thái Bình thời gian qua.

Kết thúc hội thi, tại bang C, Ban tổ chức trao giải nhất cho Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc, giải nhì cho Hội Nông dân thành phố Hải Phòng, Hội Nông dân tỉnh Thái Bình nhận giải ba.

PHẢN BIỆN XÃ HỘI...

(Tiếp theo trang 1)

sớm hoàn thiện đồ án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện theo kế hoạch. Hội nghị cũng ghi nhận các ý kiến phản biện về chính sách bồi thường, hỗ trợ di dời và phương án bố trí tái định cư cho các hộ dân trong khu vực quy hoạch, nhất là đối với các hộ dân đang sản xuất, kinh doanh ở mặt đường, các hộ dân muốn tái định cư tại chỗ, hộ gia đình người có công, người có đơn không nơi nương tựa, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo... Ủy ban MTTQ thành phố sẽ tổng hợp ý kiến chuyển đến UBND thành phố nghiên cứu xây dựng, điều chỉnh phù hợp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả khi triển khai.

Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng

Ngày 24/8, tại Hà Nội, Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức hội nghị tập huấn về "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng".

Tại hội nghị, hơn 100 phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và các cơ quan báo chí địa phương khu vực miền Bắc đã được đại diện Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) truyền đạt những thông tin liên quan đến công tác bảo vệ an toàn cho trẻ em trên môi trường mạng như: hiện trạng tác động bảo vệ trẻ em và một số quy định hiện hành về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; xu hướng công nghệ nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền để bảo vệ, hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng.

Theo đại diện của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, qua khảo sát tình hình sử dụng internet tại Việt Nam, có tới 87% số người sử dụng internet hàng ngày. Tuy nhiên, chỉ có 36% số người (hầu hết là trẻ em dưới 16 - 17 tuổi) tham gia khảo sát trả lời đã được dạy để bảo đảm an toàn trên môi trường mạng. Đáng chú ý, trẻ em cũng có xu hướng "nghiện" mạng xã hội, trong khi môi trường này tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Hội nghị nhằm giúp các phóng viên, biên tập viên hiểu rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền để bảo vệ, hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền và không vi phạm quyền của trẻ em, đồng thời nâng cao nhận thức cho cộng đồng để bảo vệ, hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng.

MAI THƯ

Tập huấn công tác bình đẳng giới cho cán bộ cấp cơ sở

Sáng ngày 24/8, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND huyện Vũ Thư tổ chức tập huấn về công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới cho cán bộ cấp cơ sở.

240 đại biểu là cán bộ lao động - thương binh và xã hội, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố các xã, thị trấn trong huyện được truyền đạt những nội dung cơ bản về giới, Luật Bình đẳng giới; trách nhiệm quản lý nhà nước và công tác phối hợp thực hiện bình đẳng giới và vi sự tiến bộ của phụ nữ tại địa phương; các vấn đề bất bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; thực trạng, nguyên nhân và giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới; một số văn bản triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh...

Theo kế hoạch, trong thời gian tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn về công tác bình đẳng giới tại các huyện, thành phố, từ đó làm chuyển biến nhận thức và hành vi của nhân dân về ý thức chấp hành pháp luật về bình đẳng giới, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu của chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh.

NGUYỄN CƯỜNG

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 24/8
Thế giới: Hơn 602,6 triệu ca mắc Covid-19
Tính đến chiều ngày 24/8, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 602,6 triệu ca, trong đó hơn 6,47 triệu người đã tử vong.
Việt Nam: Số ca mắc Covid-19 mới tiếp tục tăng
Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, ngày 24/8, cả nước ghi nhận 3.591 ca mắc Covid-19 mới. Đến nay, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã thực hiện tiêm hơn 255,1 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.
Trong ngày, hơn 14.130 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh; 2 bệnh nhân Covid-19 tử vong. Số ca nặng đang phải thở oxy là 146 ca.
Thái Bình: Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 3 đạt hơn 88,5%
Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 59 bệnh nhân, trong đó 10 bệnh nhân ở bệnh viện tuyến tỉnh và 49 bệnh nhân điều trị ở các bệnh viện tuyến huyện.
Tính đến hết ngày 23/8, Thái Bình đã thực hiện tiêm hơn 4.162.520 mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 3 đạt hơn 88,5%; tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 4 đạt gần 60,7%; tỷ lệ trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm mũi 3 đạt hơn 30%; tỷ lệ trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin là gần 47,9%.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885

THÀNH PHỐ Trên 50 tỷ đồng dự nợ cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Đến nay, chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thông qua nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn thành phố đang có gần 2.700 khách hàng còn dư nợ, với số dư nợ đạt trên 50 tỷ đồng. Nợ xấu của chương trình là 18 triệu đồng; trong đó nợ quá hạn 10 triệu đồng, giảm 8 triệu đồng so với đầu năm. Trong giai đoạn 2003 - 2022 triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, lũy kế số lượt khách hàng vay vốn chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là gần 9.600 lượt; lũy kế doanh số cho vay đạt trên 104 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này đã có trên 17.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được xây dựng, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống cho người dân khu vực nông thôn.

MINH NGUYỆT

THÁI THỤY Tập huấn nghiệp vụ công tác đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội

Sáng ngày 24/8, Ban Chỉ đạo 35 huyện Thái Thụy tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội cho các thành viên và tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo 35 huyện, đội ngũ báo cáo viên cấp huyện và cơ sở.
Các đại biểu được triển khai, quán triệt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; triển khai các chuyên đề về một số bài học kinh nghiệm trong đấu tranh phòng, chống các thủ đoạn xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nhận diện thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, dự báo xu

hướng và một số giải pháp đấu tranh, phòng, chống trong tình hình mới; hướng dẫn nghiệp vụ công tác đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội.
Thông qua hội nghị giúp các đại biểu nắm vững những kiến thức cơ bản về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; các quy trình, bước tiến hành xử lý, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet và mạng xã hội. Qua đó góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tích cực tham gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội trong cán bộ, đảng viên.

TRẦN TUẤN